

เจาะเทคนิคหาแนวรับ-แนวต้าน ด้วย Trend Line

คราวที่แล้วเราคุยกันถึง “กลยุทธ์การเข้า-ออกตลาด ด้วยแนวรับ-แนวต้าน” กันไปแล้ว แต่ถ้าจะให้แม่นจริงๆ เราต้องมาเพิ่มเทคนิคการหาแนวรับ-แนวต้านกันต่อ แต่ก่อนอื่น เรามาทบทวนกันก่อนว่า แนวรับ-แนวต้านคืออะไร?

แนวรับ เปรียบเสมือนพื้นหนากๆ ที่เมื่อราคาร่วงมาขยับบริเวณดังกล่าว ก็มีโอกาสที่จะดับกลับขึ้นไปได้อีก ดังนั้น จุดนี้ คือ จุดซื้อของเรา เมื่อรอทำกำไร ในเวลาที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ แนวต้าน เหมือนหลังคาหนากๆ ที่เมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแล้ว ก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมา ดังนั้น จุดนี้ คือ จุดขายของเรา นั่นเอง



การหาแนวรับแนวต้านนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการตีเส้นแนวนอน หรือที่เรียกกันว่าการตี Trend Line หรือแม้กระทั่ง การใช้ Indicators ต่างๆ เพื่อหาแนวรับ-แนวต้าน ซึ่งในครั้งนี้ จะมาเจาะเทคนิคการหาแนวรับ-แนวต้าน ด้วยการตีเส้นแนวนอน หรือ Trend Line กันก่อน

การหาแนวรับแนวต้านด้วย Trend Line นั้น เราจะตีเส้นตรงแนวนอน บริเวณที่มีการกระจุกตัวของราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวรับ-แนวต้านในอนาคต ซึ่งบริเวณที่ยังมีการกระจุกตัวของราคามาก บริเวณนั้นยังจะเป็นแนวรับ-แนวต้านที่แข็งแกร่ง

ดังจะเห็นได้จากกราฟราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมนี้ว่า เส้นสีฟ้า (1,630 USD ต่อออนซ์) ถือเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง เนื่องจากในช่วงก่อนหน้านั้น ราคาตรงบริเวณหมายเลข 1

กว่าจะร่วงตกลงมาก่อนข้างยาก คือ มีการร่วงลงมาแต่บริเวณนั้นเกือบ 4 รอบ กว่าที่จะร่วงเลยแนวดังกล่าวลงมา

ในขณะที่เดียวกัน บริเวณหมายเลข 2 ราคามีการขึ้นไปทดสอบบริเวณดังกล่าวหลายครั้ง กว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นั้น เมื่อถึงบริเวณหมายเลข 3 ราคาจึงมีการตีกลับอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงบริเวณแนวรับดังกล่าว ซึ่งการย้ำในลักษณะนี้ สามารถบอกเป็นนัยได้ว่า หากราคาทองคำมีการร่วงตกลงมาบริเวณเส้นสีฟ้านี้ อีกครั้ง ก็มีแนวโน้มที่จะ rebound กลับขึ้นไปก่อนไม่มากนัก

แต่อย่างไรก็ตาม หากหลุดแนวรับดังกล่าว ก็มีโอกาที่จะทิ้งตัวลงมาแรงๆ เนื่องจากการหลุดแนวรับที่แข็งแกร่งมาแล้ว จะเกิดแรงขายทางจิตวิทยา ขณะเดียวกัน เส้นสีม่วง (1,695 USD ต่อออนซ์) ถือเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง จะเห็นว่า

บริเวณเส้นดังกล่าว เกิดการกระจุกตัวของราคาเช่นเดียวกับในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะบริเวณหมายเลข 6 ซึ่งราคาขึ้นไป test ถึง 3 รอบก็ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้

ดังนั้น หากราคาสามารถปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณดังกล่าวได้อีกครั้ง โอกาสที่จะร่วงลงมา ก่อน ก็เป็นไปได้สูง แต่หากการร่วงของราคาอยู่ในกรอบที่จำกัด ราคาก็มีโอกาสปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง และเมื่อใดที่ราคาสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าว ก็มีโอกาสพุ่งตัวขึ้นแรงได้ต่อเช่นกัน

ซึ่งหากพิจารณาจากแนวรับ-แนวต้านนี้ ทางคลาสสิก โกลด์ พิวเจอร์ส มองกรอบการเคลื่อนไหวของเดือนมีนาคม ไว้ว่าจะอยู่ที่บริเวณ 1,630-1,695 USD ต่อออนซ์ โดยการทะลุผ่านกรอบดังกล่าว ราคาสามารถปรับขึ้นลงได้อีก 20-30 เหรียญ กล่าวคือ หากราคาหลุดแนวรับบริเวณ 1,630 ราคามีโอกาสปรับลดลงไปทดสอบบริเวณ 1,612/1,600 ขณะที่ หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 1,695 ราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบเหนือ 1,700 อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายถัดไปบริเวณ 1,720 เป็นต้นแรก

ทั้งนี้ หากพิจารณาจาก Indicators ตัวอื่นๆ ประกอบ แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในเดือนมีนาคม มีโอกาสปรับตัวลดลงมาก่อน แต่หากสร้างฐานเหนือ 1,600 ก็มีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปแรงๆ ได้อีกครั้ง นั่นเอง M&W